

Trình độ học nghề nghiệp p-k thu

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Tư:, 01 Tháng 12 Năm 2010 13:23

Viết theo votechschoools.org và wikipedia

Các trình độ trung học tại Mỹ nằm trong các dòng như general high schools (trung học thuần túy hoặc phổ thông), vocational-technical schools hoặc vo-tech schools (trung học học nghề nghiệp p-k thu), college preparatory high schools hoặc prep schools (trình độ chuẩn bị đi học) và special high schools hoặc alternative high schools (trung học đặc biệt).

Những trình độ này cung cấp nhiều cơ hội giáo dục dành cho các loại hình sinh có nhu cầu khác biệt nhau.



Một lớp dạy khí xe hơi tại trường Kỹ Thuật UTI Los Angeles. (Hình: collegereviewjournal.org)

Trường học nghề nghiệp p-kỹ thuật

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Tư, 01 Tháng 12 Năm 2010 13:23

Trường học nghề nghiệp p kỹ thuật

Trường học nghề nghiệp (vocational school/trade school/career school), với sự cung cấp các chương trình giáo dục nghề nghiệp, là nơi học sinh được dạy các kỹ năng cần thiết để đi làm một nghề.

Các trường học nghề nghiệp không dạy các môn học thuần túy giáo khoa hoặc nhân văn mà chuyên dạy các kỹ năng làm việc cho nên trường học được coi là các trường trung học huấn luyện nghề chứ không phải là trung học phổ thông.

Tuy nhiên, kể từ thập niên 1990, sự chú trọng cách riêng vào hoạt động huấn luyện tại các trường học nghề nghiệp bắt đầu thay đổi để có thể trang bị thêm kiến thức giáo khoa vào khả năng nghề nghiệp và kỹ thuật của học sinh.

Tại Hoa Kỳ, trường học nghề nghiệp p-kỹ thuật (vocational-technical school), trường học được gọi là vo-tech school), là loại trường trung học được thiết lập nhằm đem lại kiến thức giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật cho học sinh.

Những kiến thức và kỹ năng do loại trường này cung cấp rất có giá trị cho các học sinh bước vào lãnh vực nghề nghiệp và kỹ thuật mà không cần tiếp cận bậc đại học. Các học sinh thường bước lên đại học có thể dùng những kiến thức và kỹ năng học được từ các trường loại này để vượt trội hơn các bậc đồng nghiệp nào tiếp cận đại học (phổ thông) để thăng lên đại học kỹ thuật.

Các trường trung học nghề nghiệp p-kỹ thuật, ngoài nhiệm vụ huấn luyện cho học sinh trong lộ trình thanh thiếu niên còn mở rộng cơ sở huấn luyện cho người lớn là các thành viên công đồng địa phương nữa. Việc học hành tại các trường trung học nghề nghiệp p-kỹ thuật, được cung cấp với một mức học phí nào đó, có thể nằm dưới hình thức mở khóa học riêng biệt cho tất cả hoặc một phần của quá trình học tập gồm cả những khóa học (courses) trở lên.

Các trường trung học nghề nghiệp p-kỹ thuật đều là những cơ sở có giấy phép, có đăng bạ với chính quyền và phạm vi giáo dục cũng được nhìn nhận như các loại trường trung học khác.

Trình học nghề nghiệp p-k thu

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Tư, 01 Tháng 12 Năm 2010 13:23

Các loại trình học nghề nghiệp p-k thu

Hu học các trình trung học nghề nghiệp p-k thu đều học bán thời gian. Tất cả các trình này chỉ cung cấp các khóa huấn luyện nghề nghiệp và kỹ thuật mà thôi, còn phần huấn luyện có tính cách kiến thức giáo khoa phổ thông thì học sinh phải đi học huấn luyện tại các trình trung học thuy túy (phổ thông) ở khu học chính (school district) địa phương của mình.

Nhưng học sinh của trình trung học nghề nghiệp p-k thu thường dùng phần năm khóa tại trình trung học thuy túy (phổ thông) ở học khu địa phương của mình để học các kiến thức giáo khoa phổ thông, còn phần năm khóa kia thì đến trình trung học nghề nghiệp p-k thu để đi học huấn luyện nghề.

Nhưng một số ít các trình trung học nghề nghiệp p-k thu cũng có thể học toàn thời gian. Các trình này không dạy các khóa huấn luyện nghề nghiệp và kỹ thuật cho học sinh mà còn có khả năng cung cấp kiến thức giáo khoa phổ thông trực tiếp mà học sinh tại các trình trung học thuy túy (phổ thông) vẫn học, tất cả đi học cùng trong một khuôn viên học tòa nhà tại một khu học chính. Nhưng trình loại này thường dạy các lớp giáo khoa thuy túy trong năm ngày rảnh rỗi dùng năm ngày còn lại để huấn luyện nghề nghiệp và kỹ thuật cho học sinh.

Chương trình học tại trình học nghề nghiệp p-k thu

Các chương trình học thông thường tại các trình trung học nghề nghiệp p-k thu bao gồm:

- **Nông nghiệp p:** thú y, hoa lá, thực phẩm, làm vườn, trang trí cây cảnh.

- **Doanh nghiệp p:** kế toán và tài chính, quản cáo, quản lý tiếp viên, quản lý văn phòng, quản lý bán lẻ.

Trình độ nghiệp vụ kỹ thuật

Tên: Vann Phan

Thị trấn: 01 Thị trấn 12 Núi 2010 13:23

- **Định toán:** môn định toán, toán học, số học, đại số, kỹ thuật thông tin, khoa học định toán.

- **Xây dựng:** bố trí cấu trúc, làm đường, thiết kế, định kiến trúc, định lập, thiết kế, thiết kế.

- **Kỹ thuật sáng tạo:** kiến trúc, thiết kế trang, đồ họa, báo chí truyền thông, kỹ thuật truyền thông.

- **Kỹ thuật nấu nướng:** phép nấu nướng, thực phẩm, bánh mì.

- **Y tế:** chăm sóc sức khỏe, miễn dịch, y học, điều dưỡng.

- **Đồ họa:** giới thiệu, hình ảnh, giáo dục, tiếp xúc, phòng học, cấu trúc.

- **Cơ khí:** làm đường, sửa máy xe hơi, sửa máy diesel, thiết kế, thiết kế.

- **Kỹ thuật:** phi hành, thiết kế định toán, kỹ thuật định toán, kiến tạo, tiếp xúc.